

KẾ HOẠCH

Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành giai đoạn 2019-2020

Thực hiện Công văn số 353/UBND-VHTT ngày 10/5/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Bảo xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong chỉ đạo, điều hành giai đoạn 2019-2020 để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển chính quyền điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 26/NĐ-CP ngày 15/4/2015 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập Quốc tế; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND huyện Quỳnh Phụ về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử từ huyện Quỳnh Phụ;

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước nhằm xây dựng một nền tảng hành chính hiện đại, hiệu quả, công khai và minh bạch. Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ứng dụng công nghệ thông tin gắn với quá trình cải cách hành chính đặc biệt là thủ tục hành chính đảm bảo nhanh chóng và hiệu quả.

Ứng dụng chữ ký số trên phần mềm một của điện tử và dịch vụ công trực tuyến.

Đảm bảo an toàn thông tin, hệ thống máy chủ hoạt động thông suốt, an toàn.

III. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước.

- Tiếp tục ứng dụng và phát triển CNTT trong cơ quan nhằm xây dựng môi trường làm việc điện tử, hiện đại, tạo thói quen làm việc của cán bộ, công chức trên môi trường mạng và hệ thống thông tin trợ giúp thay thế văn bản giấy.

Tiếp tục khai thác tối đa mạng LAN; mạng Internet phục vụ công việc chuyên môn của xã. Thực hiện việc sử dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản điện tử.

Sử dụng có hiệu quả các phần mềm ứng dụng phục vụ công việc của các ban ngành chuyên môn.

Tiếp tục duy trì sử dụng hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành trong hoạt động trao đổi thông tin, tài liệu qua mạng và hệ thống quản lý văn bản và điều hành phục vụ công việc. Các cán bộ công chức có hòm thư điện tử công vụ. gov.vn được sử dụng đảm bảo độ an toàn thông tin.

Tỷ lệ văn bản gửi các phòng, ban của huyện dưới dạng thư điện tử đạt 80%.

Tập huấn việc triển khai ứng dụng chữ ký số trong việc phát hành văn bản và giải quyết thủ tục hành chính.

Tiếp tục thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo điều hành của huyện, tỉnh trên cổng thông tin điện tử.

2. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

Tiếp tục đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc cập nhật thông tin trên cổng thông tin điện tử.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về lợi ích của việc ứng dụng CNTT cho người dân và doanh nghiệp.

3. Phát triển nguồn nhân lực

Tiếp tục tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức.

Tập huấn kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng chữ ký số trong phát hành văn bản và giải quyết TTHC.

4. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

Thực hiện nghiêm túc quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT.

Đầu tư về thiết bị, đào tạo nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

IV. GIẢI PHÁP

Đôn đốc các ban, ngành thực hiện nghiêm các quy chế, chỉ thị, kế hoạch và các văn bản ứng dụng CNTT.

Tăng cường tranh thủ nguồn hỗ trợ của cấp trên đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin.

Thực hiện chuẩn hóa quy trình, thủ tục hành chính.

Tăng cường công tác kiểm tra ứng dụng CNTT của các ban ngành.

V. TÔ CHỨC THỰC HIỆN

1. BCD công nghệ thông tin của xã

Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và định kỳ báo cáo của UBND xã kết quả thực hiện kế hoạch.

2. Ban văn hóa thông tin xã

Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành có liên quan tham mưu giúp UBND xã, BCD ứng dụng CNTT, hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch này.

Phối hợp với các ban ngành liên quan, tham mưu, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về CNTT trên địa bàn xã.

Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Chủ trì, phối hợp với VP HĐND-UBND xã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ, kịp thời báo cáo UBND xã xử lý, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

3. Văn phòng HĐND-UBND xã

Phối hợp với Ban VHTT tích cực kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cán bộ, công chức trong việc sử dụng, ứng dụng CNTT thực hiện khai thác văn bản và quản lý mạng văn phòng điện tử liên thông.

4. Ban tài chính

Chủ trì, phối hợp với các ban ngành có liên quan, tham mưu UBND xã bố trí nguồn kinh phí theo quy định để thực hiện kế hoạch.

Rà soát lại hiện trạng máy tính, đường truyền mạng internet để có biện pháp sửa chữa, bổ sung kịp thời đảm bảo thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch này.

5. Đài truyền thanh xã

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến doanh nghiệp và người dân về ứng dụng CNTT của UBND xã.

Trên đây là kế hoạch ứng dụng CNTT trong chỉ đạo điều hành giai đoạn 2019-2020 để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển chính quyền điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 của UBND xã./.

Nơi nhận:

- Phòng VHHT huyện;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Đăng